



สรุปข่าว สธ. ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>วัคซีน HPV</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีร. ป.5 ในพื้นที่ ต.บ้านม่วง อ.เมือง จ. พิษณุโลก หลายรายมีอาการแน่นหน้าอกจนต้องนำส่งรพ. หลังฉีดวัคซีน HPV ว่า มี 4 ราย ที่ต้องส่งต่อรพ. แพทย์ได้ ประเมินและสังเกตอาการแล้วให้กลับบ้านได้ 3 ราย ส่วนอีก 1 ราย ยังรักษาต่อ โดยมีประวัติเป็นหอบหืด ก่อนรับ วัคซีน 2 วัน มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ซึ่งปกติผู้ป่วยจะพ่นยาแก้หอบหืดทุกวัน เช้า-เย็น แต่ในวันที่รับวัคซีนไม่ได้พ่นยา มาจากบ้าน แพทย์วินิจฉัยว่า เกิดจากโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด ล่าสุดผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พุดคุยได้ปกติ แพทย์ยังคงให้ นอนดูอาการต่ออีก 1-2 วัน อย่างไรก็ตาม กรมาฯ ได้มอบหมายให้สคร.ที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสสจ.พิษณุโลก ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนนักเรียนที่รอแล้วมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกนั้น เรียกว่าอุปาทานหมู่ เกิดจาก อาการวิตกกังวลและกลัวการฉีดวัคซีน ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้พบได้บ่อย การฉีดวัคซีน HPV เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนส.ค. โดยฉีดในเด็กหญิงชั้นป.5 ประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ เพราะมีผลการศึกษายืนยันว่า การฉีดวัคซีนให้ เด็กหญิงในช่วงอายุ 10-12 ปี จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก</p> <p>ด้าน นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปกติก่อนฉีดจะมีการ ชักประวัติโรคประจำตัว ซึ่งแม้จะเป็นโรคหอบหืดก็สามารถฉีดได้ วัคซีน HPV มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงที่ ชัดเจนคือ การปวดจากการฉีดวัคซีน ซึ่งในคนไทยพบได้ประมาณร้อยละ 20 แต่สำหรับต่างชาติพบมากกว่าร้อยละ 45 แต่ยืนยันว่าไม่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยวัคซีน HPV ผลิตจากการเพาะเซลล์ยีสต์ อาการแพ้จะเกิดจาก การแพ้ยีสต์ โดยจะมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง หากรุนแรงจะมีน้ำมูก หายใจไม่ค่อยออก ซึ่งทุกครั้งที่ยกหน่วยฉีดวัคซีนจะมี ทีมแพทย์ฉุกเฉินไปด้วย</p> <p>ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โอกาสแพ้วัคซีนชนิดนี้พบ น้อยมาก ส่วนใหญ่มีแค่ปวด บวมแดง บริเวณรอยฉีดวัคซีน ซึ่งราชวิทยาลัยฯ จะติดตามข้อมูลต่อไป เพราะองค์การอนามัยโลกรับรองความปลอดภัยในการฉีด และต่างประเทศก็ฉีดมาเป็น 10 ปีแล้ว</p>
เฟซบุ๊ก jessada Denduangboripant	<p>อีเอ็มบอล</p> <p>-โพสต์ข้อความ กรณีสสจ.ร้อยเอ็ด เร่งผลิต EM BALL เพื่อบำบัดน้ำเสีย หลังหลายพื้นที่ประสบอุทกภัยเริ่มมี ปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยมีสิตและอาจารย์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดมาช่วยผลิต โดยระบุว่า ไม่ควรทำ การโรย EM BALL ลง น้ำเน่าเสีย เป็นความเชื่อที่ผิด จุลินทรีย์ใน EM BALL ไม่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ แต่จะยิ่งใช้ออกซิเจนทำให้น้ำเน่า เสียมากขึ้น</p>
เว็บไซต์ kapook	<p>-เสนอข่าว รศ.ดร.สุเทพ ธนียวัน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า อีเอ็มทั้งในรูปแบบน้ำ และลูกบอลไม่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้ แค่ทำให้น้ำเน่าตตะกอน มีกลิ่นเหม็นน้อยลง และน้ำใส เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้กำจัดสิ่งสกปรกออกไปจากน้ำ และยังเป็นการเพิ่มอินทรีย์สารในแหล่งน้ำ ทำให้น้ำเสียมากยิ่งขึ้นอีก ด้วย ถ้าไม่มีปูนขาวและต้องการนำอีเอ็มมาใช้กับน้ำเสียในสถานการณ์น้ำท่วม ควรใช้เฉพาะอีเอ็มน้ำ และใช้เฉพาะใน บริเวณน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่แคบ เพื่อบรรเทากลิ่นเหม็นและช่วยให้น้ำใสขึ้นชั่วคราว วิธีการบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุดอย่าง ยั่งยืน คือ ช่วยกันเก็บขยะของเสียออกจากแหล่งน้ำ ไม่ทิ้งขยะเพิ่ม ระบายน้ำให้ไหล ไม่ขังน้ำ และหาทางเพิ่ม ออกซิเจนในน้ำ เช่น การใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของ สธ. ระบุว่า หากเช็กอิน สถานบันเทิงผ่านเฟซบุ๊ก ถือเป็นการยุงส่งเสริม มีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับ 50,000 บาท ทำให้เกิดกระแส วิวาทษวิจารณ์และคัดค้านอย่างมากรุนแรง</p> <p>-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูล ดังกล่าวเป็นเท็จและเป็นการตัดต่อ รัฐบาลและสธ.ไม่ได้มีนโยบายหรือข้อสั่งการในเรื่องดังกล่าว และตามพ.ร.บ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ไม่ได้ระบุว่าการเช็กอินในสถานบันเทิงถือเป็นการยุยงส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการตรวจสอบที่มาของข้อมูลเบื้องต้น ไม่พบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน เป็นการแอบอ้างผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ทำให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย ที่สำคัญ ทำให้เกิดกระแสการต่อต้านจากประชาชนที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 ซึ่งสธ.ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>ทีวีช่อง 3,5,9,NBT,ThaiPBS,T NN24</p>	<p>อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.หัวหิน -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 รพ.หัวหิน เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและโรคหัวใจ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.สสจ. ผอ.รพ.หัวหิน ผู้บริหาร และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ</p>
<p>สยามรัฐ (7 ส.ค. 60)</p>	<p>โปรแกรมดูแลภาวะซึมเศร้าหลังคลอด -เสนอข่าว นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าของหญิงหลังคลอดในประเทศไทย พบสูงถึงร้อยละ 16.8 ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้ามากขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ปัจจัยจากสุขภาพมารดา ความขัดแย้งระหว่างคู่สมรส และรายได้ไม่เพียงพอ โดยมีมือการรุนแรงในช่วง 3 เดือนแรก และจะมีปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายมากขึ้น เช่น ใช้สารมึนกับบุตร โดยพบว่าร้อยละ 41 มีความคิดทำร้ายลูก</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ จึงได้พัฒนาและทดสอบคุณภาพโปรแกรมช่วยเหลือมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โดยดัดแปลงมาจาก THINKING HEALTHY: A manual for psychosocial management of perinatal depression (2) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีการให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติตน ตลอดจนทักษะต่างๆ ในการดูแลสุขภาพ ทำให้อาการซึมเศร้าของแม่หลังคลอดมีแนวโน้มลดลง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคฉี่หนู -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคฉี่หนูในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-29 ก.ค. 2560 พบผู้ป่วย 1,362 ราย เสียชีวิต 29 ราย โดยผู้ป่วย 674 ราย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสียชีวิต 10 ราย ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ โรคฉี่หนูอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาไม่ก่นหลังจากเริ่มป่วยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่ที่ผ่านมา หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่พบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อคือ บาดแผลบริเวณร่างกายที่โดนน้ำ โดยเฉพาะเท้า หากมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีประวัติการสัมผัสแหล่งน้ำหรือในพื้นที่หลังน้ำท่วม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ควรใส่รองเท้าบูตหรือใช้สิ่งป้องกันชั่วคราวบริเวณเท้า โดยเฉพาะช่วงทำความสะอาดบ้านเรือน หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ควีนบุตรีส่งพิษถึงทารก -เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขานุการมูลนิธิธรรมาภรณ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ควีนบุตรีเมื่อเข้าสู่ปอด สารพิษในควีนบุตรีจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและไหลเวียนไปยังทุกอวัยวะของร่างกาย และสามารถผ่านรกไปถึงทารกในครรภ์ได้ จากการสำรวจผู้ปกครองที่พาเด็กมาตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ย. 2559 พบว่าร้อยละ 96 ของเด็กได้รับการเลี้ยงดูในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ โดยในเด็กกลุ่มนี้ เป็นหวัดเจ็บคอ 268 คน และมีอาการหอบเหนื่อยต้องพ่นยา 96 คน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>บุหรี่ -เสนอบทความ จากการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จัดโดย ศจย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดย สสส. มีการนำเสนอแนวทางธรรมาภรณ์ป้องกันพิษภัยจากบุหรี่หลากหลายแง่มุมและควรผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม</p> <p>-นพ.สุเทพ เพชรหมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าสามารถควบคุมและลดปริมาณการใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 75 ปี เป็น 85 ปี โดยพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างได้ผล โดยมีการขยายบทนิยามให้มีกว้างขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ เช่น บารากูและบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจำนวนนักสูบบุหรี่ใหม่
ไทยรัฐ	<p>สถานการณ์ความรุนแรงและการตีมีแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.อังคณา อินทสา ฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายไทยก้าวไกล กล่าวว่า สถิติการให้บริการผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ ระหว่างปี 2555-2559 พบมีผู้หญิงได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 1,136 กรณี เป็นความรุนแรงที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้น 333 กรณี นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ยังพบว่า การดื่มของผู้หญิงในชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดย 1 ใน 50 คน ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ สาเหตุเพราะเข้าถึงง่าย อยากรู้สึกดีและสังสรรค์ วัยรุ่นหญิงชั้นมัธยมมีการดื่มมากถึง 75% และมากกว่า 5 แก้วต่อครั้ง ขณะที่อัตราการดื่มของวัยรุ่นชายยังคงที่</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด	<p>รังนกปลอม</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี นำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมร้านอาหารลักลอบจำหน่ายรังนกปลอมให้กับนักท่องเที่ยวจีนและผู้บริโภค หลังได้รับการร้องเรียนจากอดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรังนกไทย ให้ตรวจสอบการลักลอบจำหน่ายรังนกปลอม ซึ่งขายเพียง 40,000-50,000 บาทต่อกิโลกรัม จากปกติราคา 150,000 บาทต่อกิโลกรัม โดยนำตัวอย่างไปตรวจสอบ 3 ครั้ง พบว่าเป็นรังนกปลอม ส่วนใหญ่ทำจากยางไม้ยาคาราหรือยางคารากัม ที่เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับเพิ่มความยืดหยุ่นในอาหาร เมื่อตากแห้งแล้วนำไปแช่น้ำจะมีลักษณะคล้ายรังนก ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย</p>
มติชนออนไลน์	<p>ฝุ่นละออง 14 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกได้ออกข้อแนะนำเรื่องการกำหนดมาตรฐานของฝุ่นละออง ซึ่ง คพ.มีสถานีตรวจวัด 63 สถานี ใน 33 จังหวัด จากการตรวจสอบต่อเนื่อง พบ 14 เมืองมีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก โดยการปรับปรุงมาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ การสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล</p>
ข่าวสด	<p>กทม.พัฒนารพ.ในสังกัด รับไทยแลนด์ 4.0</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด "โรงพยาบาลกทม.ทันสมัย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0 : Smart BMA Hospital)" โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากรพ.ต่างๆ เข้าร่วม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับผลงานทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch